



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

3 พฤศจิกายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นโยบายปราบยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์ ch3plus, linetoday, mcot, newtv)</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านแอปพลิเคชันเอ็กซ์ สรุข้อสั่งการแก้ปัญหาเสพติด หลังลงพื้นที่จ.ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา ดังนี้ 1.ใช้ ทีวีบูรโมเดล ขยายผลไปยังพื้นที่ภูมิภาค นำร่อง 10 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ อุทัยธานี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ สกลนคร นครพนม ระยอง นครศรีธรรมราช ตรัง และนราธิวาส 2.ให้ ป.ป.ส. จัดทำ Dashboard อัปเดตข้อมูลและเป็นฐานข้อมูลกลางให้ทุกฝ่ายรับทราบข้อมูลร่วมกัน 3.ขอให้ตัดวงจรการค้ายาเสพติด รายสำคัญ ปฏิบัติการกวาดล้างผู้ค้าในพื้นที่แพร่ระบาด ยึด อาศัยทรัพย์ เอาผิดอย่างจริงจังและเด็ดขาด 4.บำบัดรักษา ขอให้ ป.ป.ส. อปท. ก.มหาดไทย ก.สธ. ตำรวจ ทหาร บูรณาการการทำงาน เพิ่มสถานพยาบาลรองรับการบำบัดรักษาให้เพียงพอ และ 5.จัดให้มีการฝึกอาชีพ เพื่อไม่ให้กลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำ มีศูนย์ฝึกอาชีพให้เพียงพอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์</p> <p>-นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าฯ มหาสารคาม พร้อมด้วย รอง นพ.สสจ.มหาสารคาม และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ร่วมแถลงผลการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ตามแผนยุทธการมหาสารคาม เมื่อปลอดภัยจากยาเสพติด</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.กัญชา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์สำนักข่าวหัวเขียว</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พรรคเพื่อไทย ได้มอบหมายให้กรมการแพทย์แผนไทย "ยกร่าง พ.ร.บ.กัญชาฉบับใหม่" เสร็จสมบูรณ์ พร้อมเสนอกรมให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในขั้นต่อไป คาดว่าต้องใช้เวลาอีก 1 ปี จะประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยร่าง พ.ร.บ.กัญชาฉบับใหม่จะมีเพียง 74 มาตรา สั้นกว่าร่างฉบับพรรคภูมิใจไทย 22 มาตรา มีหัวใจสำคัญคือห้ามขายกัญชาและห้ามสูบกัญชาเพื่อสันตนาการทุกกรณี แต่ช่วงที่ร่าง พ.ร.บ.กัญชาฉบับใหม่ยังไม่ประกาศใช้ ถือเป็นช่วงสุญญากาศยังเปิดร้านขายกัญชาและสูบกัญชาเพื่อสันตนาการได้ชั่วคราว นอกจากนี้ได้ตัดเรื่องการอนุญาตให้ประชาชนปลูกกัญชาบ้านละ 15 ต้นที่มีในร่าง พ.ร.บ.กัญชาของพรรคภูมิใจไทยออก ผู้ปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ต้องขออนุญาต และต้องได้รับใบอนุญาตตามเงื่อนไขอย่างรัดกุม ย้ำว่าร่าง พ.ร.บ.กัญชาฉบับใหม่ที่รอเสนอ กรม. เป็นเวอร์ชันพบกันครึ่งทาง เพราะไม่ถึงกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติด แต่ก็ไม่อนุญาตให้สูบกัญชาเพื่อสันตนาการ</p>	-
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>เดิน-วิ่ง-ปั่นเฉลิมพระเกียรติ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, บ้านเมือง, ข่าวสด, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, voicetv, ch5 ,linetoday,)</p> <p>- นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช ศิริราชมูลนิธิ และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 40 หน่วยงาน ณ สนามลู่ปั่นเจริญสุขมงคลจิต จังหวัดสมุทรปราการ มุ่งหวังให้การออกกำลังกายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทย เพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีสมองที่ตื้ออย่างยั่งยืน นอกจากนี้ได้ทำพิธีปล่อยตัวผู้ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน 23 กิโลเมตร โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั่วประเทศ 1,651,597 คน ซึ่งมากที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ของการจัดกิจกรรม</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- หลายพื้นที่ในภาคกลาง พร้อมใจจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต” เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 บางจังหวัดจัดช่วงเช้า บางจังหวัดจัดช่วงเย็น แต่ละพื้นที่ มีนักวิ่งร่วมกิจกรรมนับหมื่นคน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- นายเดชสิทธิ์ ขาวทอง รมว.สธ. เป็นประธานเปิดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 10 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ภายใต้แนวคิด “คนไทยสมองดี” (Healthy Thais Healthy Brains) ที่ บริเวณสวนสาธารณะเมืองสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนเข้าร่วมกว่า 7,000 คน</p>	
<p>รพ.สิงหนครก้าวหน้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. ตรวจเยี่ยมและรับฟังการนำเสนอแผนพัฒนา รพ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของปชช.ชาวสิงหนคร การขับเคลื่อนงานที่มีความก้าวหน้าหลายส่วน เชื่อว่าจะช่วยยกระดับการตรวจรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยอุบัติเหตุหรือฉุกเฉิน ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง ลดความแออัดของผู้ป่วยที่จะมุ่งไปรักษาที่ รพ.สงขลา ได้อีกด้วย ส่วนการขอสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง รพ.สิงหนคร (ส่วนหน้า) ตนเห็นความสำคัญ ได้ช่วยแก้ปัญหาทันที โดยงบประมาณ 67 ล้านบาท ได้ให้แนวทางการใช้งบประมาณในส่วนเงินบำรุงของ รพ.เพื่อให้เกิดความรวดเร็วทันความต้องการ</p>	-
<p>สั่งทุกจังหวัดถอดบทเรียนน้ำท่วม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ (เพิ่มสื่อ)</p> <p>- นพ.สฤกษ์เดช เจริญไชย ผอ.กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ประชุมเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม เผยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมคลี่คลายลงมาก เหลือเพียงภาคกลาง 7 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี และนครปฐม ไม่มีผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเพิ่มเติม รวมถึงไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบเพิ่มขึ้น ล่าสุด สสจ.เชียงราย ปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินฯ แล้ว ย้ำให้ทุกจังหวัดที่ประสบเหตุน้ำท่วม ถอดบทเรียนอุทกภัยและพัฒนาแนวทางตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ เตรียมพร้อมรับเหตุที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภาพรวมตั้งแต่ 17 ส.ค. - ปัจจุบัน เกิดเหตุทั้งหมด 46 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตสะสม 77 ราย บาดเจ็บสะสม 2,429 ราย สถานพยาบาลได้รับผลกระทบสะสม 110 แห่ง ปัจจุบันเปิดบริการได้ตามปกติทุกแห่ง นอกจากนี้ได้แจ้งเตือนให้ 11 จังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก จากฝนตกหนักช่วง 2-6 พ.ย.</p>	-
<p>เปิด 20 รพ.ปรับภารกิจโครงสร้างด้านทันตกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- สธ. ส่งหนังสือถึง 12 เขตสุขภาพ ประกาศ รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งภารกิจด้านทันตกรรม 20 แห่ง ตามมติ อ.ก.พ. สป.สธ. ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 16 ก.ย.67 ดังนี้ เขตสุขภาพ 1 รพ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่, เขตสุขภาพ 2 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก, เขตสุขภาพ 3 รพ.กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร, เขตสุขภาพ 4 รพ.ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี, เขตสุขภาพ 4 รพ.สระบุรี จังหวัดสระบุรี, รพ.พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี, เขตสุขภาพ 5 รพ.บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, เขตสุขภาพ 6 รพ.ชลบุรี จังหวัดชลบุรี, เขตสุขภาพ ,6 รพ.ตราด จังหวัดตราด, เขตสุขภาพ 6 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี, เขตสุขภาพ 6 รพ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ, เขตสุขภาพ 8 รพ.บึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ, เขตสุขภาพ 8 รพ.สกลนคร จังหวัดสกลนคร, รพ.สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย, เขตสุขภาพ 9 รพ.นางรอง จังหวัดบุรีรัมย์, เขตสุขภาพ 11 รพ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช, เขตสุขภาพ 11 รพ.ระนอง จังหวัดระนอง, รพ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี, รพ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี, เขตสุขภาพ 12 รพ.ตรัง จังหวัดตรัง</p>	-
<p>บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2567 ลงนามโดย รมว.สธ. เมื่อวันที่ 31 ต.ค.67 โดยสาระสำคัญคือ การกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเอกชนที่จะให้บริการตรวจสุขภาพของคนต่างด้าว ตามที่ ก.แรงงานกำหนดให้ต้องตรวจโรคต้องห้ามที่จะขอรับใบอนุญาต</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทำงาน เพื่อให้การตรวจสุขภาพคนต่างด้าวเป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลต่อการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเป็นการรักษาความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศ</p>	
<p>กรมอนามัย มอบป้าย HAPPY TOILET</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย พร้อมด้วย นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานเปิดสถานบริการน้ำมันจาก บลูมิ่งเทคส์ พุทธมณฑลสาย 3 พร้อมมอบป้ายสุขอนามัย (Happy Toilet) เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการมีสุขอนามัยที่ดี ปราศจากโรคต่าง ๆ หวังสถานประกอบการรักษา มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 19 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันสุขโลก (World Toilet Day) และในปีนี้ สธ.ได้กำหนดจัดงาน ธรณรงค์เนื่องวันสุขโลก ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 พ.ย.67 ณ อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งกรม อนามัย จะขับเคลื่อนการพัฒนาสุขอนามัยตามมาตรฐาน HAS ให้ครอบคลุมสถานที่เป้าหมายทั้ง 12 ประเภท ต่อไป</p>	
<p>อ้างขายสมุนไพรรักษาโรคสะเก็ดเงิน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนผู้ป่วยอย่าหลงเชื่อโซเชียลฯ ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรอ้างรักษาโรค สะเก็ดเงิน แต่ผสมสเตียรอยด์ ทำให้คนไข้มีอาการดีขึ้นจากสเตียรอยด์ ที่ต้องควบคุมการใช้โดยแพทย์ เมื่อใช้นานๆ หรือขาด การควบคุม จะมีผลกระทบตั้งแต่น้อย คือไม่หาย ไปถึงมีผลต่อไตหรือกระตุ้นอาการกำเริบรุนแรง เตรียมศึกษาการรักษา ผสมผสานระหว่างแพทย์ตะวันตกและแพทย์แผนไทย หวังเสริมการรักษาดีขึ้น</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>- อย. ได้ตรวจสอบข้อมูลตำรายาแก้โรคมะเร็งหายใน 6 วัน และชี้แจงว่า เป็นข่าวปลอม จากการสืบค้นตามหลักองค์ ความรู้ทางศาสตร์การแพทย์แผนจีนแล้ว พบว่า 1.สมุนไพร "ปู้กั๋น" คือ สมุนไพรจีนที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Scutellaria borbotto D. Don เป็นตัวยาที่มีรสขมเย็น ช่วยแก้ร้อนใน ดับพิษร้อน แก้อักเสบ ช่วยห้ามเลือด รักษาอาการเจ็บคอ 2. สมุนไพร "แป๊ะฮ่วยจั่วจื่อ" คือ สมุนไพรจีนที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sclerommitnion diffusum (Wild) R. J. Wang เป็นตัว ยาที่มีรสขมเย็น ช่วยดับร้อน ถอนพิษ ขับปัสสาวะ ขับเลือด ระงับปวด ขับเสมหะ ซึ่งในปัจจุบันสมุนไพรทั้งสองชนิดดังกล่าว เป็นสมุนไพรจีนใช้ในการเข้าตำรับยาแก้ร้อนในทั่วไป ยังไม่พบงานวิจัยที่นำมาใช้รักษาโรคมะเร็งตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด</p>	
<p>สปสช. สิทธิบัตรทองเปลี่ยนสถานพยาบาลปีละ 4 ครั้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thebangkokinsight, linetoday, thecoverage,)</p> <p>- ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. เผยประชาชนสิทธิบัตรทองเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปีได้ปีละ 4 ครั้ง ผ่านช่องทางออนไลน์หรือติดต่อที่หน่วยบริการ ดูรายชื่อหน่วยบริการและเครือข่ายตรงตามที่พิกาศัยปัจจุบันได้ที่ เว็บไซต์ สปสช. ทั้งนี้แต่ละปีมีประชาชนเปลี่ยนหน่วยบริการประจำปี ประมาณ 2 ล้านครั้ง</p>	
<p>โรคที่คนไทยใช้สิทธิบัตรทองรับการรักษามากที่สุด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เปิดรายงาน “กองทุนบัตรทอง ปี 2566” โรคที่คนไทยใช้สิทธิบัตรทองรักษา มากที่สุด 10 อันดับแรก บริการผู้ป่วยนอก อันดับ 1 คือ โรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ รับบริการ 19.9 ล้านครั้ง ตาม ด้วยเบาหวานไม่พึ่งอินซูลิน ภาวะความผิดปกติของเมตบอลิซึม คอหอยส่วนจมูกอักเสบเฉียบพลัน (ไซ้หวัด) ไตวายเรื้อรัง ความผิดปกติแบบอื่นของเนื้อเยื่ออ่อน ฟันผุ อาหารไม่ย่อย ฯลฯ ส่วนใหญ่เป็นการรับบริการที่หน่วยปฐมภูมิ ร้อยละ 50.67 ซึ่งเป็นไปตามหลักการของการจัดระบบบริการ ส่วนการเข้ารับบริการผู้ป่วยใน มีจำนวน 6.09 ล้านครั้ง โรคกระเพาะอาหาร กับลำไส้อักเสบจากการติดเชื้อ เข้ารับบริการมากเป็นอันดับ 1 จำนวน 244,030 ครั้ง</p>	
<p>วิถีสด “ภาวะกดดันในที่ทำงาน”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- จากกรณี เกษัชกรหนุ่มศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จบชีวิตตัวเอง เหตุมีภาวะกดดันในที่ทำงานนั้น ภก. สุภณีย์ ประเสริฐสุข ประธานชมรมเภสัชชนบท ระบุภาวะกดดันในที่ทำงาน พบได้ทุกวิชาชีพของบุคลากรทางการแพทย์และ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สาธารณสุข อย่างใกล้ชิด ไม่ใช่แค่จ่ายยาหน้าเคาท์เตอร์ เสนอมีกระบวนการสร้างคนก่อนเป็นหัวหน้า จัดคลินิกดูแลสภาพจิตใจเฉพาะบุคลากรสาธารณสุข มีกลุ่มบำบัด ไม่ใช่แค่โปรแกรมประเมินตนเอง และระหว่างป่วย เสนอ สธ. มีสวัสดิการชดเชยหรือช่วยเหลือตามเหมาะสม นอกจากนี้ ยังมีความทุกข์จากค่าใช้จ่าย ที่บางรายต้องปฏิเสธการรับยาเพราะค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง สิทธิข้าราชการเบิกไม่ได้ ซึ่งเกิดปัญหาในการทำงานตามมา โดยกลุ่มผู้ป่วยซึมเศร้าได้พยายามรณรงค์เรื่องนี้ ซึ่งทางชมรมเภสัชชนบท ได้ขับเคลื่อนร่วมกับภาคประชาสังคม เพราะยารักษาอาการซึมเศร้าหลายตัวราคาสูงมาก หากสามารถบรรจุในบัญชียาหลักแห่งชาติได้จะทำให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้ดีขึ้น และบางรายอาจจะเปิดใจในการเข้ารับการรักษาด้วย</p>	
<p>ผู้ว่า ปัตตานี ขึ้นชมการปรับโฉม รพ.ไม้แก่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>- นางพาดิมาะ สะดียามู ผู้ว่าปัตตานี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามการพัฒนา รพ.ไม้แก่น โดยนพ.ชุลิกพิไล ยูโซะ ผอ.รพ.ไม้แก่น ให้การต้อนรับ ไม้แก่น ขึ้นชมการปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการดีขึ้น ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข โดยอาคารหลักใช้งานมาตั้งแต่ปี 2545 โดยใช้เงินบำรุง รพ.ที่รวบรวมมาประมาณ 10 ปี และรายได้หลักของรพ.จากการจัดสรรของ สปสช.และค่าบริการจากผู้บริการที่เบิกจ่ายตรง นำมาปรับโครงสร้างทีละส่วน ตั้งแต่ส่วนบริการผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องคลอด ห้องฉุกเฉิน ห้องยาห้องกายภาพ ห้องแล็บ แพทย์แผนไทยกายภาพ ห้องฟัน และทุกส่วนที่ให้บริการผู้ป่วย โดยจะทยอยปรับปรุงภายในเวลา 3-4 ปีภายใต้งบประมาณรพ.ที่มีอยู่</p>	-
<p>ใช้เลือดออกกระบาดในลาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- กระทรวงสาธารณสุขลาว รายงานจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในประเทศ สะสมอยู่ที่อย่างน้อย 18,105 คน และเสียชีวิตแล้ว 11 ราย นับตั้งแต่เดือน ม.ค.ปีนี้ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ ยกกระตือรือร้นการจัดการผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดรุนแรง</p>	-